



แจกเงินล้านดังที่! แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

กระทรวงการคลังดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิต และให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ภายหลังได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 6.75 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล



รางวัลที่ 1 ประเภทร้านค้า บริษัท อากะอินเตอร์พูนส์ จำกัด สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง



ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใช้โชคที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 3

สำหรับการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางไปมอบรางวัลแก่ผู้ใช้โชคที่ร้านอากะ (AKA) สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีนายภคฤกษ์ จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารที่ร่วมโครงการ ร่วมในการมอบรางวัลด้วย

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทผู้ใช้บัตรคือ นางสาวนภาพรรณ ไกยวงษ์ และ ประเภทร้านค้าคือ บริษัท อากะอินเตอร์พูนส์ จำกัด (สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว) ซึ่งได้รับรางวัลรายละ 1,000,000 บาท



รางวัลที่ 1 ประเภทผู้ใช้บัตร นางสาวนภาพรรณ ไกยวงษ์

ส่วนรางวัลอื่นๆ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของผู้โชค

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ จะสามารถติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับหน่วยงานราชการได้ครบเพื่อเป็นตัวอย่างนำร่อง ขณะที่การติดตั้งให้กับเอกชนต่างๆ นั้น ได้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เลือกร้านค้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องในการใช้บัตรเดบิตด้วย คาดว่าจะสามารถติดตั้งได้ครบภายในเดือนมีนาคมปีหน้า”

ด้านนายธัญเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้บริหารร้านอากะ ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทร้านค้า กล่าวว่า “ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตตามนโยบายของรัฐบาล”

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เห็นได้จากยอดการใช้บัตรเดบิตในประเทศไทยที่มีจำนวนกว่า 54.2 ล้านใบ มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ชำระผ่านเครื่อง EDC เฉลี่ย 5.5 ล้านรายการต่อเดือน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 หรือขยายตัว 30% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีการใช้จ่าย 4.3 ล้านรายการต่อเดือน โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 10,000 ล้านบาท ประกอบกับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ผู้ได้รับสิทธิให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คือกลุ่ม Consortium และกลุ่มกิจการร่วมโครงการไอเพเมนต์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐไปแล้วกว่า 105,393 ราย รวมทั้งสิ้น 184,994 เครื่อง

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตจะมีการแจกรางวัลต่อเนื่องอีก 9 ครั้ง มีรางวัลด้านผู้ใช้บัตรเดบิต 1,001 รางวัลต่อเดือน และด้านร้านค้า 6-30 รางวัลต่อเดือน การใช้จ่าย 1 ครั้ง หรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ และประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th

ติดตามข่าวสารกระทรวงการคลังได้ที่ :

- www.mof.go.th
- สภานิติบัญญัติกระทรวงการคลัง
- MOF Channel
- pr_mof
- mof_news_station

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง